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นายเจริญ  จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนท่ี ๑ ทําหน้าท่ีประธาน จากนั้นได้
อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือเรื่องต่าง ๆ ต่อท่ีประชุม โดยใช้เวลาประมาณ ๖๓ นาที 

จากนั้นประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยเริ่มจากเรื่องท่ีท่ีประชุมเห็นชอบให้
เลื่อนข้ึนมาพิจารณาก่อน ดังนี้ 

๑. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... 
ท้ังนี้วุฒิสภาได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างของสภาผู้แทนราษฎรในมาตรา ๒ และมาตรา ๒๙ โดยมาตรา ๒๙ เป็น
การแก้ไขถ้อยคําให้ถูกต้อง ส่วนมาตรา ๒ วุฒิสภาได้เพ่ิมเติมกําหนดเวลาการบังคับใช้กฎหมายเครื่องหมาย
การค้าในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกลิ่น โดยให้กฎหมายมีผลบังคับใช้เม่ือพ้นกําหนด ๒ ปี นับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ท้ังนี้ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... เป็นร่างพระราชบัญญัติท่ีมี
สาระสําคัญในการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเดิม คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ เก่ียวกับคํานิยาม “เครื่องหมายการค้า”
การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การอุทธรณ์ของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นต้น สําหรับการ
พิจารณาในวันนี้ มีสมาชิกหลายท่านสนใจอภิปรายประเด็นท่ีวุฒิสภาแก้ไขเพ่ิมเติมในมาตรา ๒ และมาตรา ๒๙ 
โดยเฉพาะมาตรา ๒ ซ่ึงสมาชิกผู้อภิปรายมีท้ังเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าว เม่ือปิด
อภิปรายแล้วท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่เห็นชอบกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของวุฒิสภา และได้ต้ัง
กรรมาธิการร่วมกันพิจารณาต่อไป 

๒. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน 
(ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... ท้ังนี้วุฒิสภาได้แก้ไขเพ่ิมเติมในมาตรา ๕ ซ่ึงเป็นการเพ่ิมสถานท่ีปิดประกาศผู้รับมรดกขอจด
ทะเบียนสิทธิเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงได้มาโดยทางมรดก โดยเพ่ิมท่ีทําการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องท่ีซ่ึง
อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่เป็นหนึ่งในสถานท่ีปิดประกาศดังกล่าวด้วย ภายหลังการพิจารณาแล้วสภาผู้แทนราษฎรมี
มติเห็นชอบตามท่ีวุฒิสภาแก้ไขเพ่ิมเติม 

๓. ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่ง เพ่ือความเสียหายจากมลพิษน้ํามัน พ.ศ. ... ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ท้ังนี้ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ในวาระแรก
โดยท่ีประชุมจะต้องลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ซ่ึงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมี
หลักการว่าให้มีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งเพ่ือความเสียหายจากมลพิษน้ํามัน โดยรัฐบาลให้เหตุผลใน
การเสนอร่างพระราชบัญญัติว่า โดยท่ีการขนส่งน้ํามันส่วนใหญ่จะขนส่งทางเรือเดินทะเลเป็นหลัก เรือบรรทุก
น้ํามันเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยท้ิงน้ํามัน
ลงในทะเล การรั่วไหลของน้ํามัน หรือการประสบอุบัติภัยของเรือบรรทุกน้ํามันแล้วก่อให้เกิดความเสียหาย 
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มลพิษน้ํามันเหล่านี้ไม่เพียงก่อความเสียหายในบริเวณท่ีเกิดเหตุเท่านั้น แต่ยังอาจขยายไปสู่รัฐอ่ืน ๆ ท่ีใกล้เคียง
ด้วย องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International  Maritime  organization) จึงได้จัดทําอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งสําหรับความเสียหายจากมลพิษของน้ํามัน ค.ศ. ๑๙๙๒ 
(Internationnal  Convention  on  Civil  Liability  for  Oil  Tollution  Dunage, 1992 ) ข้ึน เพ่ือให้มี
การชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ํามัน โดยกําหนดให้เจ้าของเรือต้องรับผิดอย่างเคร่งครัดและต้องเอา
ประกันภัยหรือจัดหาหลักประกันทางการเงินอ่ืนใดเพ่ือชดใช้ความเสียหายดังกล่าว จึงสมควรมีกฎหมายท่ีมี
มาตรการเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งเพ่ือความเสียหายจากมลพิษน้ํามันให้สอดคล้องกับอนุสัญญานั้นด้วย จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

ภายหลังรัฐมนตรี พ้อง  ชีวานันท์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้แถลงหลักการและ
เหตุผลต่อท่ีประชุมแล้ว  ได้มีสมาชิกสนใจอภิปรายอย่างกว้างขวาง ซ่ึงสมาชิกหลายท่านมีข้อข้องใจบางประการ
เช่น ปัจจุบันไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งสําหรับความเสียหาย
จากมลพิษของน้ํามัน ค.ศ. ๑๙๙๒ แต่ทําไมรัฐบาลจึงเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก่อนท่ีจะเป็นภาคีสมาชิก
ในอนุสัญญาข้างต้น สมาชิกบางท่านต้ังข้อสังเกตว่าไทยเองก็มีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการชดใช้ค่าเสียหายจาก
กรณีความเสียหายจากมลพิษน้ํามันหลายฉบับ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เก่ียวกับการละเมิดและ
กฎหมายการเดินเรือ เป็นต้น ซ่ึงกฎหมายเหล่านี้ให้การคุ้มครองผู้เสียหายมากกว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
โดยเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติท่ีรัฐบาลเสนอฉบับนี้ เป็นการจํากัดความเสียหายทางละเมิดให้กับผู้ก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือเท่ากับเป็นการช่วยบริษัทเดินเรือน้ํามัน แต่กลับจํากัดสิทธิผู้เสียหายในการรับค่าชดใช้ความ
เสียหาย 

รัฐมนตรีพ้อง ชีวานันท์ รมช.คมนาคม ตอบชี้แจงถึงเจตนารมณ์การเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับ
นี้ โดยกล่าวว่าเนื่องจากปัจจุบันเขตอํานาจในการพิจารณาคดีของศาลไทยยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากมีเขต
อํานาจศาลเพียง ๑๒ ไมล์ทะเล และเหตุท่ีเสนอร่างพระราชบัญญัติก่อนท่ีไทยจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งสําหรับความเสียหายจากมลพิษของน้ํามัน ค.ศ. ๑๙๙๒ นั้น เนื่องจาก
ประเทศท่ีจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ดังกล่าวจะต้องมีกฎหมายตามท่ีเสนอก่อนจึงจะสามารถเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาได้ และหากเกิดเหตุนอกเหนือเขตอํานาจศาล ๑๒ ไมล์ทะเล การเรียกร้องค่าเสียหายจะมีความ
ยากลําบาก และหากไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ก็จะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ง่ายข้ึน ส่วนข้อสังเกตหรือ
คําถามอ่ืน ๆ จะได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่าตอบชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 

ภายหลังรัฐมนตรีตอบชี้แจงแล้ว ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการแห่งร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวในวาระแรก และต้ังกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาจํานวน ๓๑ ท่าน กําหนดการแปรญัตติ 
ภายใน ๗ วัน  

จากนั้นท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ เรื่องท่ี ๗.๘ คือ ต้ังกรรมาธิการสามัญใน
คณะกรรมาธิการการศึกษา แทนตําแหน่งท่ีว่างลง ๑ ตําแหน่ง เพราะลาออก  และเรื่องอ่ืนๆเรื่องท่ี ๗.๑๐ ต้ัง
กรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก  เยาวชน  สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ แทนตําแหน่งท่ีว่างลง ๑ 
ตําแหน่ง เพราะลาออก  เม่ือจบวาระดังกล่าวแล้ว ประธานได้สั่งปิดประชุม เวลา ๑๖.๕๐ นาฬิกา   
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